

Bio-Khởi Nghiệp

Với mục đích

- Chào mừng đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Chào mừng ngày 30 tháng 04 và ngày Quốc tế Lao Động 01/05.
- Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho các bạn sinh viên khoa Công nghệ sinh trong các lĩnh vực Sinh học, Hóa sinh, Nông nghiệp.
- Gặp gỡ và giao lưu với doanh nhân, chuyên gia thành công với tâm quyết làm giàu cho quê hương đất nước Việt Nam.
- Truyền đạt cho sinh viên những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hóa sinh, sinh hóa, nông nghiệp.

Đoàn Khoa Công nghệ sinh học kết hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển (TTNCPT) đã tổ chức chuỗi Hội thảo “**Bio-Khởi nghiệp**”:



Hình 1- Poster cho chương trình “**Bio-Khởi Nghiệp**”

- Hội thảo lần một được tổ chức tại Hội trường G2, Cơ sở 3 - Trường ĐH. Mở TP.HCM (68 Lê Thị Trung, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào lúc 9h00 sáng ngày 21/4/2017.



Hình 2 – Trường ĐH. Mở TP.HCM Cơ Sở 3

- Báo cáo viên (BCV) là ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vieteuro.
- Về phía TTNCPT, Th.S. Lê Khoa Nguyên, PGĐ TT và cùng đại diện là Cán Bộ của TT đã đến tham dự.
- Về phía Khoa CNSH thì có sự góp mặt của Quý Thầy Cô là Giảng Viên Khoa CNSH.
- Và đặc biệt là sự tham gia của hơn 150 Đoàn Viên – Thanh Niên của Khoa CNSH, những chủ nhân tương lai của đất nước, những nhà Doanh nghiệp trẻ tương lai.



Hình 3 – Báo cáo viên và Đại biểu danh dự



Hình 4 – Sinh Viên *Khoa Công nghệ sinh học* tiến hành check-in



Hình 5 – Đoàn viên – Thanh niên tham dự Hội thảo rất đông

Với tinh thần ham học hỏi, các bạn sinh viên Khoa Công nghệ sinh học đã tham gia chương trình rất đông, hội trường đã không đủ chỗ, BTC đã phải kê thêm ghế cho các bạn đến trễ bên phía hành lang cửa sổ. Dù không khí trời nóng nhưng các bạn vẫn nhanh chóng đến sớm để chọn cho mình một vị trí thích hợp cho bản thân mình và bạn bè.

Chương trình bắt đầu với tiết mục văn nghệ thật đậm đà và đặc sắc. Sau đó Ông Nguyễn Thanh Lâm đã cùng trao đổi và chia sẻ với các bạn sinh viên chủ đề:

Khởi nghiệp: Nên, không nên, hay chưa nên!



Hình 6 – Báo cáo viên Nguyễn Thanh Lâm bắt đầu cuộc Hội thảo

Ông Nguyễn Thanh Lâm đã trình bày cụ thể: Hiểu thế nào về "khởi nghiệp" cho đúng? Những cơ hội trong lĩnh vực sinh học, hóa sinh và nông nghiệp ở nước ta. Những thách thức và tinh thần khởi nghiệp. Những điều kiện cần và đủ để thành công. Phương châm khởi nghiệp: Tấm gương và cửa sổ. Phương pháp khởi nghiệp (10 bước cơ bản). Học từ thành công và thất bại của người khác. Học ở thị trường luôn mang tính cạnh tranh.



Hình 7 – Các bạn sinh viên chăm chú theo dõi Ông ***Nguyễn Thanh Lâm***

Hoà cùng với không khí sôi nổi của hội trường, các bạn sinh viên cùng trao đổi, thảo luận với Báo cáo viên Nguyễn Thanh Lâm để bày tỏ quan điểm của mình, đặt câu hỏi cho báo cáo viên



Hình 8 – *Sinh Viên Khoa CNSH* thảo luận cùng BCV



Hình 9 – Ông Nguyễn Thanh Lâm giải đáp thắc mắc cho SV

Không khí buổi Hội thảo rất sôi nổi. Bài thuyết trình của ông Nguyễn Thanh Lâm rất bổ ích và thiết thực. Ông đã lấy rất nhiều ví dụ, gương điển hình khởi nghiệp liên quan đến Công Nghệ Sinh Học, các bạn sinh viên được truyền lửa và cảm thấy rất phấn chấn và lạc quan vào tương lai. Cuối buổi Hội thảo, ông Lâm cũng chia sẻ về quãng đường khởi nghiệp đầy gian lao và rất thành công của ông tại Châu Âu. Những đam mê, khát vọng, cũng như những thất

bại trên con đường kinh doanh được ông Lâm truyền lại cho các bạn sinh viên Khoa CNSH một cách nhiệt thành và đầy phần khích.

Sau khi ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày xong, Thạc Sĩ Lê Bảo Nguyên – PGĐ TTNCPT cũng đã có những chia sẻ với sinh viên Khoa CNSH. Anh cũng rất kỳ vọng vào sự thành công của sinh viên sau khi ra trường, đó cũng sẽ làm niềm vinh dự lớn lao của Đại Học Mở.

Thay mặt cho Ban Tổ Chức, Đc Trần Thái Hà – Bí Thư Đoàn Khoa Công nghệ sinh học đã gửi những lời cảm ơn đến các Báo cáo viên, các vị khách mời và đặc biệt là Ông Nguyễn Thanh Lâm đã không ngại đường xa đã xuống Cơ Sở để tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho sinh viên về vấn đề “Khởi Nghiệp”. Để giúp các bạn sinh viên có định hướng đúng đắn trong tương lai về việc khởi nghiệp sau này cho bản thân.

Hội Thảo kết thúc tốt đẹp bằng việc chụp ảnh lưu niệm. Các bạn sinh viên “chen” nhau để được chụp ảnh với “thần tượng thành công” Nguyễn Thanh Lâm.



Hình 10 – Ông Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng với SV khoa CNSH



Hình 11 – Ông Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng với SV khoa CNSH